
เรื่อง  มาตรการปองกันการเลี่ยงรัษฎากร 
 
คุณอมรศักดิ์  พงศพศุตม 
  - Transfer Pricing  เกิดจากการมีอัตราภาษีที่ตางกัน ถามีการทํางานแบบเชิงรุก (Proactive) คือ
การรวมกลุมประเทศตางๆ ในเรื่อง Transfer Pricing ก็จะทําใหมีกฎหมายตรงกัน  

- ป.113/2545 เปนระเบยีบที่ลอกจากออสเตรเลีย หยุมหยิมอานไมรูเร่ือง ซ่ึงเดิมไมมีระเบียบนี้ก็
ไมมีปญหาอะไรเพราะมีมาตรา 65 ทวิ (4) อยูแลว  

-  ในเรื่อง Thin Capitalization ที่พูดถึง Deem Dividend นั้นเปนการ deem dividend ไมได เพราะ
เงินปนผลตองผานกระบวนการของผูถือหุนและอนุมัตจิายเงินปนผล   กําไรที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็เปน
เร่ืองจําหนายกาํไรตามมาตรา 70 ทวิ ไดอยูแลว  และกรณีดอกเบีย้ที่เกินกวา  Thin Cap.จะบอกวาเปน 
deem dividend ไมได แตถาเปน deem อยางอื่นก็อีกเรื่องหนึ่ง 

 
คุณสุเทพ พงษพิทักษ 

-  ไทยมีตวับทที่ทําใหเกิดชองโหวของการมี Thin Capitalization  คือบริษัทไทยกูยืมเงนิจาก
กรรมการและกรรมการเลือกเสียภาษีเพยีง 15% ตามมาตรา 48(3)  ทําใหเราเสียประโยชน เพราะการเลือก
เสีย 15% นาจะเปนเรื่องของเงินฝากธนาคาร เมื่อบุคคลธรรมดาไดดอกเบี้ยถูกหกั 15% แลวเลือกเสียภาษี
ได ก็ไมตองเอาไปเปนเงินปนผล  ดอกเบี้ยถาไมจายก็เปนเงินปนผล   กอนเปนเงินปนผลมันเปนกําไร
กอน กาํไรตองเสียภาษ ี 30  สวนที่เหลือ 70 จายเปนเงนิปนผลถูกหัก 10% รวมเปน 37  ซ่ึงคือเหตุผลวา
ทําไมอัตราบุคคลธรรมดาไมขึ้นไปกวานั้น  แตพอเปนดอกเบี้ยโดยหลักการ Thin Capital ก็เสียเพียง 15% 
เมื่อเทียบกับ 37 ทําใหประหยัดภาษีไป 22%  ดังนัน้จึงควรศึกษาตรงมมุนี้แลวก็ยกเลิกในสวนที่เปน  Thin 
Capital สําหรับการที่บริษัทกูยืมมาแลวเปนดอกเบีย้  และควรสงเสริมเฉพาะการฝากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน 

 
คุณขจรศักดิ์ อุทธาสิน 

-  เร่ือง Transfer Pricing   เห็นวาสรรพากรจะมีความยุงยากในการกําหนดวากรอบของการ
กําหนดราคาเปนอยางไร เกณฑตางๆ ทั้งหลายก็มีความยุงยากในการนิยาม และเปนอุปสรรคตอธุรกิจ 

-  การกําหนดวิสาหกจิในเครือโดยดูจากผูถือหุนและการมีอํานาจ control ก็เปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีของไทยอยูแลว ซ่ึงตองทํางบการเงินรวม  แตถาใหมีการเสียภาษีจากงบการเงนิรวมก็ทํา Transfer 
Pricing ไมไดเพราะรายการระหวางกันจะถูกหักกลบลบกันออกไป  

-  เร่ือง Thin Capital  การกําหนด DE Ratio วาควรเปนเทาไรเปนเรื่องลําบาก เพราะเปน 
judgment ของธุรกิจเองวาอยากเปนหนีห้รือเปนทุน   ซ่ึงมีบริษัทเล็กๆ บางแหงที่มีทนุนิดเดียวแตเอาเงิน



จากกรรมการ แตบริษัทใหญๆ  ถาไปกําหนด DE Ratio จะเปนการจํากดัทุนทางโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงอัตรา
ควรเปนเทาไรสถาบันการเงินเปนคนดูเอง  ถา DE Ratio สูงสถาบันการเงินก็ไมใหกู  และถาเลี่ยงไปเปน
หุนกู บริษัทมี DE Ratio สูง Credit rating ไมดีก็ขายหุนกูยาก  ถาเปน Hybrid เชนเปนหุนกูแปลงสภาพ ซ่ึง
อาจจะเปนหนีก้อนแลวแปรสภาพเปนหุนทุนภายหลัง  หากกําหนด DE Ratio  เมื่อมีการจายดอกเบี้ยจาก
สวนนี้แลวหกัเปนคาใชจายไมไดก็จะเปนการ block ใหธุรกิจในไทยไมโต 
 
คุณ แพตริเซีย มงคลวนชิ 

-  มาตรการเรือ่ง Thin Cap. จะใชกับ Related Party คือบุคคลที่มีการเกี่ยวเนื่องกัน เปนวิธีโอนเงิน
จากประเทศทีม่ีภาษีสูงจายดอกเบี้ยไปใหประเทศที่มีภาษตี่ํา ซ่ึงในทางธุรกิจกูอยางไรไมหามแตในทาง
ภาษีสวนที่เกนิ  Ratio ไมสามรถนํามาถือเปนรายจายได เพราะฉะนั้นไมไดมีอุปสรรคตอการทําธุรกิจของ
ภาคเอกชนเลย  เพียงแตในแงภาษีเปนการปองกันไมให Siphon  เงินออกจากประเทศที่มีภาษีสูงไปยัง
ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ํา 
 
คุณสันทนา ศกัดิ์สุทธยาคม 

-  ป.113 ไมไดสรางภาระใหกับผูเสียภาษเีนื่องจากเปนการเนนตรวจสอบบริษัทขามชาติเทานั้น 
ไมไดใชในการตรวจสอบบริษัทในประเทศไทย และบริษัทที่เลือกมาตรวจสอบก็เปนบริษัทที่มีการ
วางแผนภาษีมาคอนขางสูง คือไมเคยเสียภาษีในประเทศไทยและยังสรางผลขาดทุนจํานวนมหาศาลในงบ
การเงิน เอกสาร 10 ขอตาม ป. 113  เปนการแสดงตัวเองวามีการตั้งราคาระหวางกันทีสุ่จริตหรือไม  
 
รศ. ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย 

-  ยอมรับวาผูทําบทวิจัยไมใชนักวิจยัหรือนักวิชาการโดยอาชีพ เพราะฉะนัน้เนื้อหาสาระอาจจะ
เปนประเด็นในทางปฏิบัติหรือในทางขอกฎหมายลวนๆ  ไมไดลงลึกไปถึงหลักการที่เปนเบื้องหลัง แต
อยางไรก็ตามการมีคณะทํางานและที่ปรึกษาของกรมสรรพากรเขามาศึกษาในเรื่องนีไ้ดประโยชนอยางสูง 
หลายๆ เร่ืองเปน comment ที่มี value  บางเรื่องอาจเปนประเด็นที ่debate กันไดเพราะเปนมุมมองของคน
สองฟาก ฟากหนึง่ในแงกรมสรรพากรที่มีลักษณะของการที่รักษาฐานภาษีเอาไวใหเต็มเมด็เต็มหนวย 
สวนฟากเอกชนก็รูสึกวาบางเรื่องเปนการสรางภาระที่มากเกินไป  ซ่ึงคงมีเวทีลักษณะนี้ตอไปอีกสักระยะ
หนึ่ง  

-  ประเด็นทีอ่ยากจดัใหมีเปนเวทใีหญคอื ตัวอยางเชนการคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทและหาง
หุนสวนนิติบคุคล หรือ specific anti-avoidance rule 

-  เร่ือง Transfer Pricing  เขาใจวาไมใชเฉพาะบริษัทตางประเทศอยางเดยีว  บริษัทไทยก็อยู
ภายใต ป.113 ดวย เพราะไมอยากใหเปนการเลือกปฏิบัติ จะมีผลผูกพัน  WTO  

-  หลังจากนี้ไปคงเปนการจดัสัมมนาเปนเรื่องๆ ไมโยงกับเรื่องโครงการวิจัยโดยตรง  


